

## BIZลุยเปิดรพ.ภูมิภาค รายได้ปีหน้าชน1.4พันล.

**ทินทัศน์** - BIZ คาดรายได้ปี 2563 ทำนอไซ ไม่ต่ำกว่า 1.4 พันล้านบาท เล็งรับรู้อย่าง งานรพ.จุฬาลงกรณ์เป็นหลัก พร้อมเดินหน้า ประมูลงานใหม่ 7-8 โครงการ มูลค่ารวม กว่า 1 พันล้านบาท →→→ **อ่านหน้า 8**



»» สมพงษ์ ชินักิตยานนท์

**BIZ** (ต่อจากหน้า 1)

เผยโรงพยาบาลรักษามะเร็งที่ชลบุรี ตั้งเป้าโดยรายได้ปีหน้า 40-50 ล้านบาท คาด 5-7 ปีคืนทุน แถมมองโอกาสขยายโรงพยาบาลมะเร็งไปภูมิภาคอื่น

นายสมพงษ์ ชินักิตยานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิสซิเนสสโวลเมนต์ จำกัด (มหาชน) หรือ BIZ เปิดเผยว่า บริษัทคาดว่ารายได้ปี 2563 ทำสถิติสูงสุดใหม่ หรือมีรายได้ไม่ต่ำกว่า 1.4 พันล้านบาท โดยมาจากกรรับรู้มูลค่างานในมือ (Backlog) ที่มีอยู่กว่า 1.4 พันล้านบาท ซึ่งมูลค่างานในมือดังกล่าวจะรับรู้เป็นรายได้ในช่วงไตรมาส 4/2562 นี้ราว 200 ล้านบาท ส่วนที่เหลือจะรับรู้เป็นรายได้ในปี 2563

โดยงานส่วนใหญ่จะเป็นงานของโครงการศูนย์รักษาผู้ป่วยมะเร็งด้วยอนุภาคโปรตอน ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ นอกจากนี้บริษัทยังเดินหน้าในการเข้าร่วมประมูลงานใหม่ต่อเนื่อง โดยส่วนใหญ่เป็นงานของโรงพยาบาลรัฐ จำนวน 7-8 โครงการ มูลค่างานรวมกว่า 1 พันล้านบาท คาดว่าจะผลการประมูลช่วงต้นปีหน้า เนื่องจากปีนี้การเบิกจ่ายงบประมาณของภาครัฐมีความล่าช้าไปบ้าง

“ผลประกอบการปีนี้ทำได้ตามเป้าที่ตั้งไว้ เติบโตไม่ต่ำกว่า 10% ส่วนปีหน้าจะโตต่อเนื่องและเป็นปีที่ดีมาก มีโครงการใหญ่ที่จะต้องส่งมอบเดือนกันยายน รวมไปถึงธุรกิจโรงพยาบาลรักษามะเร็งที่เพิ่งเปิดดำเนินการก็มีผู้ป่วยเข้ามาใช้บริการแล้วตอนนี้ ถือว่าอยู่ในระดับที่ดีเลย เชื่อว่าปีหน้าจะสร้างรายได้ให้บริษัท 40-50 ล้านบาท” นายสมพงษ์ กล่าว

### ● เปิดรพ.แห่งใหม่

นอกจากนี้ บริษัทยังได้เข้าไปดำเนินการในธุรกิจโรงพยาบาล คือโรงพยาบาลแคนเซอร์ออลิอันซ์ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี เป็นอาคาร 4 ชั้น บนเนื้อที่ 5 ไร่ มูลค่าโครงการ 500 ล้านบาท ซึ่งบริษัทถือหุ้นในสัดส่วน 65% กลุ่มแพทย์ 35% หลังเริ่มให้

บริการอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ซึ่งเร็วกว่าเป้าหมายเดิม 3 เดือน ที่จะเปิดให้บริการเดือนมกราคม 2563

ซึ่งปัจจุบันมีบุคลากรประมาณ 60 คน โดยมีขนาดให้บริการรองรับผู้ป่วยแบบพักค้างคืน จำนวน 30 เตียง ราคาเฉลี่ย 2,000-4,000 บาทต่อคืน สามารถรองรับการฉายรังสีได้ 50 คนต่อวัน และการฉายคีโมได้ 40 รายต่อวัน การรักษาแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่ การรักษาด้วยการฉายรังสี (Radiotherapy) และการรักษาด้วยเคมีบำบัด (Chemotherapy) เน้นการควบคุมคุณภาพการรักษาให้ได้มาตรฐาน โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งโดยเฉพาะ ที่มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล

### ● วางเป้า 5-7 ปีถึงจุดคุ้มทุน

ทั้งนี้ปัจจุบันมีผู้ป่วยเริ่มเข้ามาใช้บริการแล้ว ซึ่งบริษัทก็พยายามที่จะทำประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จัก รวมไปถึงการขยายเครือข่ายการเปิดรับผู้ป่วยร่วมกับ โรงพยาบาลอีก 10 แห่ง รวมถึงศูนย์มะเร็งชลบุรี ได้แก่ โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา, โรงพยาบาลสมเด็จพระสิริกิติ์, โรงพยาบาลระยอง, โรงพยาบาลแหลมฉบัง, โรงพยาบาลสมเด็จพระศรีราชา, โรงพยาบาลวิภาวดี, โรงพยาบาลสมเด็จพระอริยวงศารมิตยุนี, โรงพยาบาลบางละมุง, โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี และโรงพยาบาลเอกชล

อย่างไรก็ดีโรงพยาบาลดังกล่าวคาดว่าจะใช้ระยะเวลา 5-7 ปีถึงจุดคุ้มทุน แต่คาดว่าจะภายในระยะ 4-5 ปี จะมีผู้ป่วยเข้ามาใช้บริการแตะ 90-100% นอกจากนี้ยังมีแผนที่จะขยายธุรกิจโรงพยาบาลรักษาโรคมะเร็งไปยังภูมิภาคอื่น แต่ทั้งนี้จะต้องรอพิจารณาผลประกอบการของ โรงพยาบาลแคนเซอร์ออลิอันซ์ ศรีราชา ก่อนว่าการตอบรับดีไหม รวมถึงมีการเติบโตในระดับที่ดีไหม แต่บริษัทมีความคาดหวังสัดส่วนรายได้จากธุรกิจโรงพยาบาลจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง บริษัทคาดว่าในระยะยาวสัดส่วนรายได้

จะเพิ่มขึ้นเป็น 50% อีก 50% เป็นการจำหน่ายสินค้า